

Số: 01/BC-UBND

Vinh Thanh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2018
và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

I. Đánh giá tình hình

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân, kế hoạch của UBND xã về thực hiện chính sách DS-KHHGD, có thể nói công tác DS-KHHGD trong năm 2018 được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn do diễn biến về thời tiết nắng nóng cục bộ kéo dài. Nhưng nhờ sự quan tâm của Thường vụ huyện ủy, UBND huyện, thường vụ Đảng ủy, sự phối hợp của Phòng DS-KHHGD Trung tâm y tế huyện, các ngành từ xã đến thôn, đặc biệt đầy trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ cán bộ y tế, cộng tác viên dân số, y tế thôn và toàn thể nhân dân, qua đó công tác DS-KHHGD năm 2018 của địa phương đã đạt được một số kết quả các chỉ tiêu về DS-KHHGD cơ bản đều đạt và vượt, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác triển khai

Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức giao ban công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở các thôn văn hóa nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện chính sách DS-KHHGD năm cũ đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp hoạt động tuyên truyền vận động của năm mới.

Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã tổ chức xây dựng lại mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2016-2019 ở các thôn kết quả có 1475 cặp vợ chồng tham gia.

Văn hóa thông tin xã thường xuyên phát thanh tin bài và tuyên truyền các nội dung văn bản về DS-KHHGD, xây dựng các chương trình bài viết về dân số để tuyên truyền giáo dục, nêu gương người tốt, việc tốt về việc thực hiện chính sách dân số, gửi các nội dung tin bài về thôn để các thôn tuyên truyền.

Hoàn thành tổ chức tư vấn nhóm, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số khi sinh và tư vấn trực tiếp chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, DS-KHHGD phòng tránh có thai ngoài ý muốn, nạo hút thai an toàn, phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản 12 nhóm/06 thôn cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, vận động các cặp vợ chồng chưa áp dụng các biện pháp tránh thai nhất là đối tượng rần, đối tượng đã có 2 con trở lên tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Kết quả có 756 chị tham gia trong các buổi tư vấn.

Phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức 6 buổi sinh hoạt Câu lạc bộ và 04 buổi nói chuyện chuyên đề sức khỏe sinh sản vị thành niên và tư vấn tiền hôn nhân phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV/AIDS, phòng tránh có thai ngoài ý muốn, nạo hút thai an toàn, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới và cách sử dụng các biện pháp tránh thai cho vị thành niên từ 15-24 tuổi trong và ngoài trường học kết quả có 462 vị thành niên và thanh niên tham dự.

Phối hợp với Phòng DS-KHHGD, Trung tâm Y tế huyện, hội nông dân, hội phụ nữ và đoàn thanh niên xã tổ chức 03 diễn đàn Nam nông dân với công tác dân số KHHGD, hội phụ nữ và đoàn thanh niên với công tác DS-KHHGD trong giai đoạn mới. Kết quả thực hiện có 315 đại biểu nông dân, phụ nữ, thanh niên, tham gia trong các buổi diễn đàn và phối hợp với Hội nông dân xã tổ chức 3 buổi sinh hoạt câu lạc bộ nam nông dân không có người sinh con thứ 3 trở lên ở Thôn 1, Thôn 4, Thôn 5.

Phối hợp với đội tuyên truyền Phòng dân số KHHGD Trung tâm y tế huyện và các chi hội phụ nữ ở các thôn, tổ chức 03 buổi tư vấn nhóm chăm sóc SKSS/BMTE/KHHGD và các chương trình nâng cao chất lượng dân số kết quả có 127 anh chị em nông dân phụ nữ tham gia và 06 buổi tư vấn trực tiếp cho các bà mẹ mang thai tại trạm y tế xã về nội dung làm mẹ an toàn, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số khi sinh.

Qua khảo sát trên địa bàn xã có 227 bà mẹ mang thai được tư vấn uống vắc xin và a xít pholich, tiêm đủ 2 mũi phòng uống ván, tư vấn về nội dung làm mẹ an toàn, sàng lọc trước sinh sơ sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số khi sinh triển khai khám thai thường xuyên tại trạm y tế 912 lượt định kỳ hàng tháng, quý, ít nhất 3 lần trước sinh.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đội ngũ cộng tác viên dân số triển khai khảo sát thống kê bổ sung thông tin hộ gia đình trên 6 thôn hiện có 2356 hộ gia đình và hộ tập thể trong đó hộ gia đình là 2353 hộ/ 10885 nhân khẩu. Tiến hành cập nhật các thông tin đi, đến, sinh, tử, các biện pháp tránh thai vào sổ quản lý của Cộng tác viên dân số và kho dữ liệu điện tử Phòng dân số KHHGD, Trung tâm Y tế Phú Vang.

Phối hợp với Công đoàn, các trường học trên địa bàn xã thực hiện ký cam kết 100% viên chức trong độ tuổi sinh đẻ không sinh con thứ 3 trở lên và tiến hành bổ sung quy ước thôn văn hóa ở các thôn về chế tài khi trong thôn xảy ra tình trạng sinh con thứ 3 trở lên được nhân dân hưởng ứng cao.

Phối hợp với Hội người cao tuổi xã sinh hoạt Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng và tổ chức khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Kết quả thực hiện: 525 trường hợp tham gia khám và chăm sóc sức khỏe.

Thành lập 2 đoàn lưu động tuyên truyền tư vấn vận động thường xuyên thực hiện các biện pháp tránh thai cho các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên ở tất cả các thôn.

Phối hợp đội kỹ thuật chăm sóc SKSS Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức 05 đợt truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS- BMTE-KHHGD trên địa bàn toàn xã.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu DS-KHHGD năm 2018

1. Dân số đầu năm 2018: 10.754
2. Dân số cuối năm 2018: 10.885
3. Dân số trung bình năm 2018: 10.820
4. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 10,5%.
5. Tổng số trẻ sinh: 175, nữ: 89, con thứ 3 trở lên: 26, tỷ lệ 14,85%.
6. Tổng số người chết: 61, nữ: 30.
7. Các biện pháp tránh thai:
 - DCTC: 79/82 đạt tỷ lệ 96,34%.
 - Triệt sản: 5/2 đạt tỷ lệ 250%
 - BCS: 158/ 157 đạt tỷ lệ 106,36%.
 - Thuốc uống: 134/127 đạt tỷ lệ 105,51%.
 - Thuốc cấy: 7/6 đạt tỷ lệ 116%.
 - Thuốc tiêm: 22/21 đạt tỷ lệ 104%.
 - Khám sức khỏe sinh sản 439 lượt.
 - Điều trị: 125 trường hợp.
 - Khám thai thường xuyên 227/912 lượt.
 - Tổng phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng: 1436
 - Trong đó đã thực hiện các biện pháp tránh thai: 1007 cặp, đạt tỷ lệ 70,12%.

III. Những thuận lợi và khó khăn tồn tại

1. Thuận lợi

- Công tác tham mưu tích cực của cán bộ DS-KHHGD, sự phối hợp đồng bộ chắc chắn của các ban ngành đoàn thể từ xã đến các thôn.

- Sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ y tế và đội ngũ cộng tác viên dân số trong công tác tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

Một số ban vận động thôn văn hóa quan tâm vận động nhân dân thực hiện quy ước thôn văn hóa về nội dung DS-KHHGD.

Đời sống vật chất, tinh thần, dân trí ngày càng được nâng cao góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách DS-KHHGD.

Nhận thức của nhân dân về công tác DS-KHHGD được nâng lên, các quan niệm lạc hậu dần được loại bỏ, một bộ phận lớn các cặp vợ chồng trẻ tích cực thực hiện tốt chính sách DS-KHHGD. Xây dựng gia đình ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Chế độ chính sách cộng tác viên dân số và đối tượng thực hiện DS-KHHGD được đảm bảo đầy đủ 100%. Cán bộ chuyên trách và cộng tác viên thường xuyên được tập huấn và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác truyền thông được xem là mũi nhọn nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi đã được tư vấn, tuyên truyền đến các thôn và nhân dân.

VHTT xã thường xuyên phát thanh tin bài sức khỏe sinh sản, KHHGD, sức khỏe sinh sản bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên, làm tốt công tác tuyên truyền trong các đợt truyền thông sức khỏe sinh sản, KHHGD.

2. Tồn tại hạn chế

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn ở mức cao hơn mức trung bình chung của toàn huyện.

Một số Ban vận động thôn văn hóa chưa quan tâm đúng mức đến công tác DS-KHHGD, một số thôn, vẫn còn lơ lửng, khoáng trống cho cộng tác viên.

Một số cộng tác viên dân số chưa hoàn thành trách nhiệm vận động, không hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, công tác vận động không thường xuyên, liên tục; chỉ triển khai vận động theo truyền thông.

Nhận thức quan niệm lạc hậu như trọng nam khinh nữ vẫn còn trong một bộ phận nhân dân.

Một số ban ngành đoàn thể vẫn chưa quan tâm đúng mức trong công tác lồng ghép tuyên truyền vận động thực hiện chính sách DS-KHHGD.

Một số gia đình tuy đạt chuẩn văn hóa nhưng vẫn còn vi phạm sinh con thứ 3 trở lên.

Một số cán bộ giáo viên, nhân viên ở các trường học vẫn còn vi phạm sinh con thứ 3 trở lên.

Các biện pháp chế tài vi phạm sinh con thứ 3 trở lên ở các thôn văn hóa vẫn chưa thực hiện nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thông về DS-KHHGD nhất là tuyên truyền, tư vấn trực tiếp ở thôn, chưa thường xuyên mà chỉ hoạt động mang tính bề nổi qua các đợt truyền thông, các biện pháp tránh thai đạt hiệu quả chưa cao, chưa mang tính bền vững.

Đội ngũ cộng tác viên trình độ chưa đồng đều, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn vận động chưa đáp ứng.

Phụ cấp công tác viên còn quá thấp chưa đáp ứng nhu cầu công việc trong công tác tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai.

Mô hình cụm dân cư không sinh con thứ 3 trở lên ở các thôn còn thiếu bền vững.

Một số cặp vợ chồng tuy đã đăng ký cam kết xây dựng mô hình không sinh con thứ 3 trở lên nhưng không thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

Tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa vẫn còn nhiều làm trở ngại đến việc thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

Kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn nhóm và tư vấn trực tiếp trong công tác truyền thông còn hạn chế.

*** Bài học kinh nghiệm**

Công tác dân số được xem là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người dân, đòi hỏi phải có sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể, các ban vận động thôn văn hóa, các nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên và mọi người dân tham gia giảm sinh và thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

Sự nhiệt tình trong công tác của cán bộ y tế, chuyên trách và cộng tác viên dân số thường xuyên vận động tuyên truyền, chú trọng với phương châm “*Mưa dầm thấm đất*”.

Cần làm tốt công tác quản lý đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên, chăm sóc sức khỏe người sinh sản và vận động áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

Phải thực hiện chế tài đối với các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên theo quy ước, hương ước thôn văn hóa đã đề ra.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

1. Phương hướng

Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chi bộ đảng, công tác vận động tư vấn truyền thông đến tận nhân dân, nâng cao hiểu biết nhận thức thay đổi hành vi phù hợp với sự phát triển của địa phương.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức giao ban công tác DS-KHHGD ở các thôn văn hóa.

Ban DS-KHHGD xã triển khai thực hiện tốt các chương trình nâng cao chất lượng dân số, các đợt truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD, công tác dân số trong năm đạt chỉ tiêu, phấn đấu giảm tỷ lệ phát triển dân số và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Cán bộ DS-KHHGD tham mưu ban DS-KHHGD xã triển khai công tác tư vấn, truyền thông và xây dựng cụm dân cư và câu lạc bộ gia đình không có người sinh con thứ 3 trở lên tiếp tục duy trì hoạt động và phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Ban vận động thôn văn hóa xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vi phạm quy ước thôn văn hóa có biện pháp vận động giáo dục xử lý đối với các cặp vợ chồng vi phạm sinh con thứ 3 trở lên theo nội dung quy ước đề ra.

Phối hợp đoàn xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng tránh có thai ngoài ý muốn, nạo hút thai an toàn cho vị thành niên từ 15 đến 24 tuổi. Tuyên truyền sâu rộng cho các em ý thức các bệnh lây nhiễm qua

đường tình dục như HIV/AIDS, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân 3 tháng 1 lần.

Phối hợp với Hội Người cao tuổi khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ít nhất 6 tháng/lần.

Các đoàn thể: Nông dân, phụ nữ, tuyên truyền vận động hội viên chấp hành chính sách DS-KHHGD gắn quyền lợi và trách nhiệm trong việc xét ưu tiên các chế độ ở địa phương.

Cộng tác viên dân số căn cứ chỉ tiêu giao tích cực vận động các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai vượt chỉ tiêu, phấn đấu đạt 80% tổng số các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

Các thôn căn cứ chỉ tiêu phối hợp với cộng tác viên dân số tham mưu chi bộ triển khai cho các đoàn thể thôn tham gia vận động.

Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội người cao tuổi, hội Cựu chiến binh xã chỉ đạo các chi hội tổ chức họp tuyên truyền triển khai thực hiện trong Ban chấp hành và hội viên ở các thôn.

Cộng tác viên dân số cần tập trung công tác vận động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng vận động, tập trung vận động, tư vấn tuyên truyền trước truyền thông hàng tháng, báo cáo ban DS-KHHGD danh sách đăng ký tham gia thực hiện trước 3 ngày triển khai truyền thông. Trong truyền thông luôn tích cực động viên, kiểm tra các cặp vợ chồng đã đăng ký và vận động người chưa đăng ký tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai.

Cán bộ DS-KHHGD, trạm y tế phối hợp triển khai tốt các kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện tốt các biện pháp tránh thai.

Giao chỉ tiêu vận động thực hiện biện pháp tránh thai năm 2019 cho các cộng tác viên dân số (kế hoạch chỉ tiêu đính kèm).

2. Giải pháp

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số, chú trọng công tác chăm sóc SKSS- BMTE-KHHGD, chăm sóc SKSS vị thành niên và phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tập trung công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác DS-KHHGD đáp ứng kịp thời dịch vụ chăm sóc SKSS-BMTE-KHHGD.

Công tác DS-KHHGD trọng tâm là vận động tuyên truyền tư vấn thay đổi nhận thức hành vi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị, Ban DS-KHHGD, ban vận động thôn văn hóa, các tổ chức, các cơ quan đơn vị cần nghiêm túc thực hiện trong công tác triển khai vận động tuyên truyền thực hiện.

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức là những người nghiêm túc, gương mẫu chấp hành chính sách DS-KHHGD.

Công tác dân số là công tác thường xuyên, liên tục, lâu dài, vai trò của cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên dân số là nòng cốt trong công tác dân số - KHHGD.

Tuyên truyền, vận động, tư vấn thay đổi nhận thức là chìa khóa thành công trong công tác DS-KHHGD.

3. Công tác triển khai truyền thông hàng tháng 2019

- Thời gian, địa điểm triển khai truyền thông hàng tháng tại trạm Y tế xã.

Phấn đấu mỗi cộng tác viên dân số vận động thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại 6 tháng đầu năm 2019 đạt trên 70% năm.

4. Phân công cán bộ phụ trách, triển khai vận động thực hiện truyền thông dân số năm 2018

STT	Họ và tên	Chức danh	Phụ trách địa bàn	Ghi chú
1	Võ Văn Lành	Công chức VHXH	Thôn 3	
2	Phan Đức Toại	CT, DS-KHHGD	Thôn 1	
3	Đoàn Trọng Sinh	Trưởng trạm Y tế	Thôn 5	
4	Nguyễn Văn Trình	Chủ tịch Hội ND	Khu vực chợ	
5	Đỗ Thị Hà	Chủ tịch Hội PN	Thôn 4	
6	Nguyễn Hùng Vinh	Bí thư Xã đoàn	Thôn 6	
7	Lê Thị Thương	Cán bộ văn thư xã	Thôn 2	
8	Nguyễn Thị Sự	P. chủ tịch Hội PN	Sông đàm	

Trên đây là báo cáo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Mong hội nghị nghiên cứu tham gia thảo luận để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- TT. Y tế huyện;
- TV. Đảng ủy (b/c);
- CT, PCT UBND;
- TT. HĐND;
- TT UBMT và các đoàn thể;
- Các thôn, CTV DS;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Thi